

Số: 85/LĐLĐ-CSPL
V/v triển khai xét, đề nghị tặng
Bảng Lao động sáng tạo năm 2020

Ninh Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: - Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn ngành.

Thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

Nhằm động viên phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động và khơi dậy tính năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân, đơn vị; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành triển khai xét, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bảng Lao động sáng tạo năm 2020 như sau:

1. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở lựa chọn, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ có đề tài, sáng kiến (*đủ điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Điều 17 Quyết định 1689/QĐ-LĐLĐ ngày 12/11/2019*) đã được áp dụng vào thực tiễn, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng Bảng Lao động sáng tạo.

2. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng Bảng Lao động sáng tạo **(02 bộ), mỗi bộ gồm:**

a. Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng;

b. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của các cấp trình khen thưởng;

c. Tóm tắt đề tài, sáng kiến, giải pháp của các cá nhân đề nghị tặng Bảng Lao động sáng tạo;

d. Văn bản xác nhận Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi ứng dụng giải pháp, sáng kiến về hiệu quả kinh tế, xã hội được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

e. Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm một trong các loại sau:

+ Bản photo Giấy chứng nhận sáng kiến và quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền; hoặc Giấy chứng nhận và quyết định công nhận của tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; hoặc Giấy chứng nhận và quyết định công nhận của tác giả đạt giải A, B, C của Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh;

+ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Nhà nước đạt kết quả xuất sắc, kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu;

+ Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có);

Lưu ý: mỗi giải pháp chỉ xét khen thưởng cho 01 cá nhân có tỷ lệ đóng góp cao nhất.

LĐLĐ tỉnh chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ thủ tục, đúng thời gian. Hồ sơ gửi về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật) trước ngày **15/5/2020** và địa chỉ mail: **cspl.ldldninhbinh@gmail.com**.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Ban Chính sách - Pháp luật. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Website LĐLĐ tỉnh);
- Lưu: VT, Ban CSPL.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Kim Long